



AVATAR THU DUC

HUNG THINH LAND



- **Địa chỉ:** Vành Đai 2, phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- **Hotline:** 0938.279.155
- **Website:** avatarthuduc.info

Dự án căn hộ cao cấp [Avatar Thủ Đức Hưng Thịnh](#), do Tập đoàn Hưng Thịnh đứng sau, mang đến cho cư dân một trải nghiệm sống sang trọng và tinh tế. Với lối thiết kế hiện đại và độc đáo, khu phức hợp căn hộ cao cấp Avatar tạo nên một phong cách sống đẳng cấp dành riêng cho cư dân quý.

Toàn khu Avatar Thủ Đức có quy mô hơn 5.11 ha, nằm ngay mặt tiền đường Vành Đai 2, thuộc thành phố Thủ Đức, với lộ giới 67 mét. Dự án sẽ bao gồm 6 tòa tháp cao 33 tầng. Tuy nhiên, chỉ có 2.700 căn hộ cao cấp trong toàn khu Avatar Thủ Đức Hưng Thịnh, bao gồm các loại căn hộ 1, 2, 3 phòng ngủ, cùng với căn hộ Duplex và Penthouse cao cấp nhất thành phố Thủ Đức.

Avatar Thủ Đức Hưng Thịnh không chỉ mang đến không gian sống đẳng cấp, mà còn cung cấp các tiện ích và dịch vụ đáng giá. Cư dân sẽ được thưởng thức không gian xanh tươi mát trong khuôn viên, sử dụng các tiện ích thể thao và giải trí, cũng như tham gia vào các hoạt động xã hội tại các khu vực chung. Vị trí thuận lợi cũng giúp cư dân dễ dàng tiếp cận các tiện ích khác như trường học, bệnh viện, trung tâm mua sắm và khu vui chơi giải trí.

Avatar Thủ Đức Hưng Thịnh là biểu tượng của sự sang trọng và đẳng cấp trong cuộc sống. Với thiết kế độc đáo, tiện ích đa dạng và vị trí đắc địa, đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai tìm kiếm một không gian sống đẳng cấp tại thành phố Thủ Đức.

Trong những năm gần đây, khu vực thành phố Thủ Đức đã chứng kiến sự đầu tư và nâng cấp đáng kể vào hệ thống hạ tầng giao thông. Với những cải tiến này, Thủ Đức đã trở thành một điểm đến hấp dẫn cho các dự án căn hộ cao cấp từ trung cấp đến hạng sang.

Trong tình hình này, dự án Avatar Thủ Đức Hưng Thịnh được dự đoán sẽ tạo nên một sức hút mạnh mẽ trên thị trường căn hộ Thủ Đức. Giá trị tiềm năng của bất động sản trong khu vực này đang được đánh giá cao với sự tăng trưởng đáng kể. Đặc biệt, hệ thống hạ tầng giao thông tại khu vực Đông Thành phố Hồ Chí Minh đã được đầu tư một cách toàn diện, vượt trội so với các khu vực khác. Điều này giúp kết nối từ Avatar Thủ Đức Hưng Thịnh đến các trung tâm hành chính và di chuyển đến các quận lân cận trở nên thuận tiện và dễ dàng.

Với việc đầu tư vào hạ tầng giao thông, khu vực thành phố Thủ Đức đang trở thành một địa điểm phát triển đầy tiềm năng, hứa hẹn mang lại những cơ hội đáng giá cho các nhà đầu tư và cư dân. Avatar Thủ Đức Hưng Thịnh, với vị trí đắc địa và khả năng kết nối thuận lợi, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển và sự thông thương trong khu vực này.

Dự án căn hộ cao cấp Avatar Thủ Đức với vị trí đắc địa trên mặt tiền Vành Đai 2, Thành phố Thủ Đức, là một viên ngọc quý giá trên trục đường chính. Với sự kết nối thuận lợi qua Vành Đai 2, Đại lộ Phạm Văn Đồng, Xa lộ Hà Nội và các tuyến đường giao thông khác, nơi này mang đến một thế giới tiện nghi và liền kề các khu dân cư hiện đại.

Vị trí này là một điểm mạnh quan trọng của dự án Avatar Hưng Thịnh, cho phép dự án kết nối giao thông trong khu vực và tiếp cận nhanh chóng các tiện ích ngoại khu. Với vị trí độc đáo này,

- **Địa chỉ:** Vành Đai 2, phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- **Hotline:** 0938.279.155
- **Website:** avatarthuduc.info

[dự án Avatar Thủ Đức](#) tận hưởng cảnh quan toàn cảnh thành phố, kết hợp giữa thiên nhiên và cuộc sống hiện đại.

Các chuyên gia bất động sản đánh giá rằng vị trí đất giá của khu căn hộ cao cấp Avatar Thủ Đức sẽ có tiềm năng tăng giá trị cao, đặc biệt khi các tuyến đường chính bắt đầu hoạt động. Điều này không chỉ tạo thuận lợi cho việc kết nối với trung tâm thành phố Thủ Đức, mà còn góp phần gia tăng giá trị bất động sản khu vực dự án khi tuyến đường Vành Đai 2 đi vào hoạt động. Với sự phát triển hạ tầng và tiềm năng tăng giá trị, dự án Avatar Thủ Đức tạo ra cơ hội đầu tư hấp dẫn và tiềm năng lợi nhuận lớn cho các nhà đầu tư và cư dân.

Dự án căn hộ cao cấp Avatar Thủ Đức đã được chủ đầu tư Hưng Thịnh xây dựng với mục tiêu tạo ra không gian sống hoàn hảo kết hợp với hệ thống tiện ích dịch vụ tốt nhất. Nơi đây mang đến những trải nghiệm độc đáo và ấn tượng cho các cư dân tinh hoa, những người muốn thưởng thức những điều tinh tế nhất trong cuộc sống, ngay tại căn hộ cao cấp Avatar Thủ Đức.

Khi bạn đến Avatar Thủ Đức, bạn sẽ thấy mình đến một ốc đảo xanh yên bình, mang đến những khoảnh khắc thư giãn sau cuộc sống sôi động và bận rộn trong thành phố. Hệ thống tiện ích của [Avatar Hưng Thịnh](#) được thiết kế hài hòa trong không gian xanh để bảo tồn giá trị của phong cách sống hòa hợp với thiên nhiên. Với sự kết hợp giữa khu thương mại và văn phòng, cùng với tiện ích nội khu của dự án, đây là nơi đáp ứng tất cả nhu cầu Sống - Làm việc - Thư giãn.

Với sự phát triển của hàng loạt tiện ích đẳng cấp, Avatar Thủ Đức tạo ấn tượng mạnh với quý khách hàng với tổ hợp hồ bơi tràn bờ và khu vực thư giãn. Xung quanh khu vực hồ bơi, có hệ thống nhà hàng và quán uống đa phong cách, mang đến sự đa dạng để đáp ứng nhu cầu riêng biệt của cư dân tại Avatar.

Các khu vực sân tắm nắng và vườn thư giãn nằm dọc theo đường đi bộ bên cạnh khu vực hồ bơi tại căn hộ cao cấp Avatar Thủ Đức, mang đến không gian mát mẻ và nâng tầm đẳng cấp cho cộng đồng cư dân thượng lưu.

Khu căn hộ cao cấp [Avatar Thủ Đức](#) không chỉ sở hữu phòng tập gym hiện đại với trang thiết bị cao cấp nhất, phục vụ đầy đủ nhu cầu vận động và rèn luyện thể lực cho cư dân, mà còn cung cấp nhiều không gian dành cho sự nghỉ ngơi và thư giãn. Các tuyến phố đi bộ quanh dự án được thiết kế với nhiều cây xanh, mang đến trải nghiệm tuyệt vời và mới mẻ cho cư dân Avatar Hưng Thịnh giữa khí hậu nóng bức của Sài Gòn.

Tập đoàn Hưng Thịnh, chủ đầu tư dự án Avatar, cũng đặc biệt quan tâm đến trẻ em và đã dành nhiều không gian để phát triển khu vui chơi cho trẻ. Có khu vui chơi kính vạn hoa, khu vui chơi cát, khu vui chơi nước và khu vui chơi trong nhà, tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần của trẻ em. Dự án này hy vọng trở thành một môi trường thúc đẩy khả năng tư duy và phát triển cả về thể chất cho các em nhỏ.

Với mục tiêu tạo ra một môi trường sống lý tưởng cho cư dân, khu căn hộ cao cấp Avatar Thủ Đức đã được tạo ra dựa trên cảm hứng từ vẻ đẹp sống động của thiên nhiên, mang đến sự cân



- **Địa chỉ:** Vành Đai 2, phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- **Hotline:** 0938.279.155
- **Website:** avatarthuduc.info

bằng tuyệt đối giữa thiên nhiên và phong cách sống sang trọng. Khi quý cư dân trở về căn nhà tại Avatar Thủ Đức, họ có thể hoàn toàn thư giãn cả về thể chất lẫn tinh thần, quên đi những xáo trộn và hối hả của cuộc sống để tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ và ấm cúng bên gia đình.

Khu căn hộ cao cấp Avatar Hưng Thịnh nằm ở trung tâm thành phố Thủ Đức, khu vực phát triển đáng chú ý trong thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi chiều về, cư dân có thể chiêm ngưỡng ánh đèn đô thị lấp lánh và tận hưởng không gian sống xanh tươi cùng hệ thống tiện ích đầy đủ tại nội khu dự án.

Đặc biệt, Avatar Hưng Thịnh được thiết kế với mật độ xây dựng thấp, mang đến cho cư dân một không gian thư giãn và thoải mái, trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào của phố thị. Thiết kế thông minh cũng là một điểm đáng chú ý, với việc tận dụng tối đa ánh sáng mặt trời và nguồn gió tự nhiên, tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho dự án.

[Avatar Vành Đai 2](#) là một dự án có quy mô 5.6ha, gồm 2 tầng hầm rộng rãi và 6 tòa tháp căn hộ cao 20 tầng. Dự án này sẽ cung cấp 2.700 căn hộ cao cấp đa dạng với 1-2-3 phòng ngủ, đáp ứng nhu cầu của thị trường bất động sản.

Tất cả các phòng trong căn hộ tại Avatar Hưng Thịnh đều được thiết kế để tận dụng ánh sáng tự nhiên và luồng gió một cách tối đa. Điều này mang đến không chỉ cảm giác tươi mới và trong lành mà còn tăng cường khả năng tái tạo năng lượng tích cực ngay trong mỗi căn nhà tại Avatar.

Phần không gian chung trong mỗi căn hộ tại Avatar Thủ Đức được thiết kế rộng rãi, tạo điều kiện tốt cho sự gắn kết của các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, diện tích các căn hộ được thiết kế phù hợp và phần lô gia được kết nối thông suốt với khu vực bếp, tạo nên cảm giác căn nhà rộng rãi và thông thoáng.